

# ทปอ.เปิดทางรร.อินเตอร์สู่ระบบTCASปี61

**เชิงรายน** ● ทปอ.เปิดทางโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศเข้าศึกษาต่อในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ปี 61 “ประเสริฐ” เผย นร.ที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี 59 เทียบได้ตามประกาศ ศธ. เรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประจำประเทศอังกฤษ ปี 56 ส่วนผู้ที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ปี 60 ให้ยึดตามประกาศ ศธ.ปี 59 หากสอบได้ให้มหา’ลัยเป็นผู้พิจารณาเสริมองค์ความรู้ให้เทียบเท่า เพราะ ทปอ.ไม่มีอำนาจสั่งให้มหา’ลัยรับหรือไม่รับเด็ก

ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะรักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ในการประชุม ทปอ. ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบข้อตกลงเรื่องแนวทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะมีการกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังได้เห็นชอบเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ด้วย โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะรองรับผู้สมัครที่มีผลการสอบระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level จำนวน 5 วิชา ได้คะแนนแต่ละวิชา A\*-C และผู้สมัครที่มีผลการสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน รวมถึงผู้ที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Education Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จำนวนไม่ต่ำกว่า 80 หน่วยกิต ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) ผู้สมัคร

จะต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma) และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results สำหรับการนี้หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ขอให้ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ลงวันที่ 18 มกราคม 2545

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเรียนที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี พ.ศ.2559 และสอบได้ผลการสอบตามประกาศ ศธ. เรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประจำประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น นักเรียนที่สอบได้ผลสอบตามประกาศ ศธ.ดังกล่าว สมายใจได้ว่าได้รับวุฒิเทียบ ม.6 ได้ ส่วนนักเรียนที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี พ.ศ.2560 และสอบได้ผลการประกาศตามประกาศ ศธ. เรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประจำประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ให้นักเรียนเหล่านี้มีสิทธิ์ในการสมัคร TCAS 2561 และถ้าสอบได้ให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักเรียนเหล่านี้เป็นผู้พิจารณาเสริมองค์ความรู้ให้เทียบเท่า ม.6 เพราะ ทปอ.ไม่มีอำนาจไปกำหนดให้มหาวิทยาลัยรับหรือไม่รับ เพียงแต่นำเรื่องดังกล่าวมาหารือกัน เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่จะใช้ร่วมกันเท่านั้น

เลขาฯ ทปอ.กล่าวอีกว่า ส่วนการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป นักเรียนเหล่านี้ต้องสอบให้ได้ผลตามเกณฑ์ของแนวทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 นี้ ซึ่งนักเรียนต้องติดตามเกณฑ์ของ ทปอ. เพิ่มเติม.